

## NĂM DẦN: XẠO CHUYỆN CỌP



Hôm nay là ngày 26 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 24 tháng chạp năm Tân Sửu. Chỉ còn mấy ngày nữa là đưa tiễn Ngưu Ma Vương và đón “Chúa Sơn Lâm” về. Nhân năm Nhâm Dần xạo sự tôi thử “sờ đuôi cọp” bóc quẻ cho năm mới để là trước giúp vui sau làm nghĩa, và mang lại đôi ba nụ cười xuân cho quên con mắc dịch Delta hay Omicron gì đó.

Trong kho tàng Văn hóa Việt Nam ta có tới hàng trăm hàng ngàn ca dao tục ngữ, thành ngữ về về Ông Hồ, Ông Hùm, Ông Ba Mươi, Ông Kẹ. Cụ Hoàng Hoa Thám nước ta được dân gian và sử học gọi là “Hùm Thiêng Yên Thế”. Năm 2022 là năm Nhâm Dần. Dần là ngôi thứ ba (3) của Thập Nhị Địa Chi, hướng Đông, cầm tinh con Cọp. Nhâm thuộc ngôi thứ chín (9) Thập Thiên Can, hướng Bắc, thuộc màu đen, nên năm Nhâm Dần được gọi là Hắc Hồ. Trong dân gian thường có câu “Vân Tòng Long–Phong Tòng Hồ”. Mỗi lần cọp đến thì sẽ xuất hiện một làn gió, gọi là “gió cọp” thổi đến, và dĩ nhiên cọp đen (Hắc Hồ) thì sẽ có làn gió đen xoáy đến trước gọi là Hắc Tuyền Phong.

Trong bộ truyện Thủy Hử, Lý Quỳ có biệt danh là Hắc Tuyền Phong đứng hàng thứ 22 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Sở dĩ Lý Quỳ có biệt danh này là vì Lý Quỳ có sức mạnh vô địch, đi tới đâu là quân nhà Tống sợ khiếp vía như sợ cọp. Lý Quỳ chỉ kiêng nể chỉ có một người nghe đến tên là sợ, đụng mặt là lảng tránh đó là Võ Tòng, đứng hàng thứ 14 trong số 108. Võ Tòng có hai biệt danh “Võ Tòng Đả Hồ” và “Võ Tòng Sát Tầu” trong bộ dân thư “Kim Bình Mai”.

Trong 12 con giáp của bộ tử vi Tà, người ta chỉ sợ có ba con nhất là Rồng Rắn và Cọp. Đối với văn hóa Tà thì Rồng là biểu tượng của vua chúa, của con ngọc hoàng gọi là Thiên Tử. Chỗ ngủ hay nằm của vua thì gọi là Long Sàng, chỗ ngồi thì gọi là Long Ngai, áo vua mặc thì là Long Bào, bàn làm việc là Long An, cửa trước của nhà vua là Long Môn, còn cửa sau nhà của vua thì không thấy ai “dám” nhắc tới, nhắc tới là bị tru di tam tộc ngay. Nhưng Rồng cũng biểu tượng như một cái gì đó thâm sâu huyền bí, dân gian không ai thấy, nay ẩn mai hiện qua những hình ảnh tưởng tượng bởi những đám mây trên trời nên mới có câu “Vân Tòng Long”.

Cọp thì biểu tượng cho uy quyền sức mạnh, hầu hết những tranh họa hay vẽ trong cung điện triều đình hay chùa miếu đều có cọp.

Rắn là một loài độc vật, chỉ thấy rắn thối, người ta đã sợ rợn người, cho nên trong nghệ thuật hội họa của Tà ít khi có rắn, chỉ trong thời gian Hán Đế có một số hình ảnh “Xà Vương” còn lưu lại là vì muốn tâng bốc Đinh Trường Lưu Quý, nên Phàn Khoái và Chu Bột đi khắp nơi tuyên truyền rằng Lưu Quý là “Hắc Đế Xà”, là “Người Trời” sai xuống trần. Sau này Kim Dung tạo ra nhân vật mà ai cũng ghét, đó là Tây Độc Âu Dương Phong.

Năm 2012 Tập Cận Bình lên ngôi cử ngũ, thừa hưởng gia tài tích lũy của cái gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” của Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, nên Tập muốn mặc áo Long Bào muôn năm để thần dân nước Tà và cả nhân loại tung hô “vạn té, vạn té... vạn vạn té”. Xét nét lại tất cả những sự kiện chính trị của Tà trong vòng năm (5) năm qua, bốn năm dưới thời Donald Trump và một năm đầu của Joe Biden thì xạo sự tởm cười đuôi cọp bóc quẻ, thì thấy quẻ nói rằng “Long Du Thiển Thủy Tao Hà Hí. Hồ Lạc Bình Dương Bị Khuyển Khi”. Có nghĩa là: “Rồng bơi nước cạn tép tôm giỡn mặt. Cọp xuống đồng bằng chó cũng dễ người”.

Đầu năm bóc quẻ, bây giờ xạo tôi bắt đầu giải quẻ đọc chơi cho vui rồi bỏ. “Rồng Bơi Nước Cạn Tép Tôm Giỡn Mặt”. Như đã nói ở trên, cái gì của Tà cũng dính dấp với Rồng (Long). Rồng mắc cạn cũng gần như nước Tà bị bao vây tứ phía. Tập Cận Bình vừa ngồi vào long án là vẽ ngay cái lưỡi bò mắc dịch rồi tự tuyên bố là chủ quyền biển đông của mình. Ngày 12/01/2022 vừa qua, bộ Ngoại Giao Mỹ công bố bản nghiên cứu Ranh Giới Trên Biển số 150, tố cáo các yêu sách “phi pháp” của Trung cộng tại Biển Đông. Trung cộng đã phản ứng gay gắt. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Ông Văn Bân hôm 13/01 cho rằng Washington xuyên tạc luật pháp quốc tế để gây bất hòa trong khu vực. Điều đáng chú ý là trong tuyên bố, bộ Ngoại Giao Trung cộng đã không nhắc đến yêu sách “Đường Gián Đoạn” (mà báo chí thường gọi là “Đường Lưỡi Bò”) trên Biển Đông, mà tập trung biện minh cho đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trong vùng được họ đặt tên là “Nam Hải Chư Đảo”, hay gọi tắt là Tứ Sa. Tứ Sa là quần đảo đá Pratas (Đông Sa), quần đảo Hoàng Sa (Tây Sa), vùng bãi ngầm Macclesfield Bank (Trung Sa) và quần đảo Trường Sa (Nam Sa), vùng mà Trung cộng gọi là Nam Hải Chư Đảo, trên thực tế chỉ là các thực thể địa lý nằm rải rác trong vùng Biển Đông, hầu hết đều chìm dưới nước.

Bắc Kinh khẳng định các thực thể này phải được quốc tế công nhận rằng Bắc Kinh có chủ quyền “Nam Hải Chư Đảo” và các quyền trên biển trong khu vực biển đông này. Ở đây cũng xin nhắc lại một chút về trận Hải Chiến Hoàng Sa tháng 1 năm 1974. Sau khi hải quân Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH phối hợp với Bộ Tư Lệnh Không Quân thảo hoạch một kế hoạch dùng không quân để áp đảo lực lượng chiếm đóng Hoàng Sa của Trung Cộng, sau đó đưa quân bộ chiến tái chiếm, nhưng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh hủy bỏ chiến dịch do chịu sức ép từ Hoa Kỳ. Để đổi lấy quan hệ đồng minh với Trung Cộng, Hoa Kỳ đã cảnh báo chế độ Việt Nam Cộng Hòa không được đánh trả và ngầm công nhận Hoàng Sa sẽ thuộc về Trung Cộng. Trung Cộng chiếm giữ toàn bộ quần đảo Hoàng Sa cho đến nay. Sự thật thì Mỹ đã bật đèn xanh cho Hải Quân Trung Cộng vào án ngữ ở Hoàng Sa trước khi Nga vào Sài Gòn. Nếu sau 1975, Tàu Cộng dùng lại đó thì có chuyện gì đâu phải tranh cãi lời thôi, Tập tự vẽ cái lưỡi bò to tổ bố bao trùm cả biển đông, đe dọa các quốc gia Đông Nam Á, Tập chưa chịu dừng ở đó, Tập còn vẽ thêm một vành đai một con đường để thực hiện giấc mộng “đường nào cũng về Bắc Kinh” như đế quốc La Mã ngày xưa.

Nhưng tiếc thay, mưu sự tại Tập, thành sự tại Trump!!! Đầu năm 2017, vừa ngồi xuống ghế tổng thống của Nhà Trắng, Trump thực hiện công khai hóa chiến lược “chuyển trục” của Obama còn đang dang dở. Trump tăng cường hải lực không quân Hoa Kỳ lên gấp ba (3) lần ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, hàng năm đôi ba lần cho khu trục hạm Mỹ nhõn nhõ qua eo biển Đài Loan để cho thủy thủ đoàn ngắm phong cảnh hữu tình của hai thành phố Quanzhou và Xiamen của tỉnh Phúc Kiến. Bắc Kinh im re. Mỹ rù rê Nhật, Nam Hàn, Úc, Ấn độ tập trận liên miên, Tập cũng đâu có vừa gì, Tập cũng tập trận, phô trương hàng không mẫu hạm, tàu ngầm nguyên tử, chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất thế giới. Không biết quân đội Tàu Cộng tập trận như thế nào mà cái lưỡi bò càng ngày càng teo lại như cái lưỡi rắn với “Nam Hải Chư Đảo” gồm cả chục cái đảo nhỏ xíu chìm dưới biển sâu. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền Tứ Đảo (Đông sa, Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa) thì cứ mang đất cát đá ra đó mà xây đắp đảo nhân tạo, rồi thiết lập căn cứ, phi trường quân sự rồi lấp đặt hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử liên lục địa chĩa vào lục địa Mỹ hay chĩa vào lục địa Đông Nam Á có ai cấm cản đâu. Chỉ hù dọa, nói mà không dám làm, khiến cho các nước đàn em trong khối Asean nó cười cho. Vì nó biết “Long Du Thiển Thủy Tao Hà Hí”. Con Rồng Đỏ phương Bắc đang mắc cạn, cho nên tôm tép chẳng coi ra gì.

Đó là xảo sự về con rồng mắc cạn. Bây giờ xin xạo qua chuyện con cọp xuống đồng bằng. Trong mùa bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ cuối năm 2020 giữa hai ứng cử viên Trump (Cộng Hoà) và Biden (Dân Chủ), dĩ nhiên Bắc Kinh và Tập ủng hộ phe Dân Chủ Mỹ tối đa, nhất là với cá nhân Joe Biden. Biden thắng cử, Bắc Kinh hí ha hí hửng xoa tay “hào a... hào a...” nhưng bài ngữ nó đôi “co” ai ngờ nó đôi “chuồn”!!! Tập tưởng rằng thời cơ đã tới, nhưng Tập bất ngờ gần như muốn xỉu tại chỗ vì Biden thành lập khối đối tác chiến lược AUKUS (Mỹ, Anh, Úc) tại Thái Bình Dương. Biden vội vàng rút quân khỏi Afghanistan theo kế hoạch “chuyển trục” có từ thời Obama, để lực lượng Hồi Giáo quá khích cực đoan Taliban cho Bắc Kinh như một Kê Gân của Tư Mã Ý dâng lên cho

Tào Tháo. Biden cứ cà kê dê ngỗng về vụ Ukraine, khiến Tập như ngồi trên ổ kiến lửa. Bây giờ đến vụ Kazakhstan. Từ xưa ai cũng biết trong khối Liên Bang Xô Viết cũ, Ukraine và Kazakhstan là Tả Phù Hữu Bật của Điện Cẩm Linh, thời kỳ Hậu Xô Viết Kazakhstan vẫn là thành viên CSTO, cùng với Nga, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan và Tajikistan. Đây là liên minh quân sự do Moskva dẫn đầu, mặc mớ chi Bắc Kinh nhảy xôm vào chuyện khủng hoảng nội bộ của Kazakhstan trong vài ba tháng qua. Tập tuyên bố rằng “Chúng tôi (Bắc Kinh) kiên quyết phản đối bất kỳ thế lực nào làm suy yếu ổn định và đe dọa an ninh Kazakhstan, phá hoại cuộc sống bình yên của người dân Kazakhstan. Chúng tôi cũng phản đối các thế lực bên ngoài cố tình tạo bất ổn và kích động cách mạng màu ở Kazakhstan, chúng tôi khẳng định phản đối mọi nỗ lực làm tổn hại đến mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trung cộng sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết để giúp Kazakhstan vượt qua khó khăn. Bất chấp rủi ro và thách thức, Trung cộng vẫn là người bạn và đối tác tin cậy của Kazakhstan...”

Tại sao Bắc Kinh và Tập Cận Bình lại có những động thái quyết liệt về biên cô Kazakhstan như vậy. Xin thưa là bởi vì Kazakhstan là quốc gia chủ chốt trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Tập nhằm xây dựng mạng lưới giao thông và thương mại kết nối giữa châu Á, châu Âu và châu Phi. Tàu Cộng đã đầu tư hơn 17 tỷ USD vào các dự án ở Kazakhstan, vì thế, bất kỳ bất ổn nào ở Kazakhstan cũng có nguy cơ gây ảnh hưởng nặng nề về kinh tế tới Trung Cộng. Trong 10 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Cộng và Kazakhstan đạt 20.8 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước đó. Trung Cộng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Kazakhstan và lần đầu tiên trở thành điểm đến xuất cảng lớn nhất của nước này vào năm ngoái. Năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung cộng đã chi 5 tỷ USD mua 8.33% cổ phần tại mỏ dầu khổng lồ Kashagan của Kazakhstan. Một số dự án cơ sở hạ tầng khác mà Trung Cộng đầu tư gồm có các nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời, trung tâm hậu cần và trang trại điện gió. Đường ống khí đốt Trung Cộng – Trung Á, bắt đầu từ Turkmenistan và Uzbekistan, chạy qua miền nam Kazakhstan và kết thúc tại Khorgas thuộc khu tự trị Tân Cương phía tây bắc Trung cộng, đi vào hoạt động từ năm 2009. Nhờ các khoản đầu tư từ Sáng kiến Vành đai và Con đường, cảng cạn Khorgas nằm gần biên giới Kazakhstan – Trung Cộng, đã chuyển mình thành một trung tâm hậu cần công nghệ tiên tiến và một khu sản xuất công nghiệp, thu hút một số vốn khổng lồ của Trung cộng. Nếu tình hình bất ổn ở Kazakhstan ngày càng gia tăng dẫn đến một biến cố thay đổi thể chế chính trị hay thay đổi chính quyền thì Bắc Kinh có “cơ may” mất cả vốn lẫn lời, và không chừng phải “chuồn” như ở Malaysia và nhiều quốc gia tương tự khác trước đây nữa là khác. Cái đau của Bắc Kinh không phải là mất cả vốn lẫn lời mà là các cửa ngõ để Tàu “bước ra” dần dần bị khép kín lại, Tàu muốn bước qua Iran thì cửa ngõ Afghanistan (Taliban) là một cái mô có gai lựu đạn. “Bài ngớ nó đôi cơ ai ngớ nó đôi chuồn” là như vậy đó.

Giờ đây Chính Trị Bộ Bắc Kinh nói chung và Tập Cận Bình nói riêng như rỗng mắc cạ, cạp xuống đồng bằng rồi. Rỗng mắc cạ thì tôm tép cũng giỡn mặt, cạp xuống đồng bằng thì chó cũng dễ người. Khối Asean đang cân nhắc theo hay bỏ Bắc Kinh là tùy thuộc vào động thái của Mỹ khi xảy ra một biến cố nào đó đe dọa đến an ninh của chính họ, vì



chính họ cũng có quá nhiều kinh nghiệm “bỏ rơi đồng minh” của Mỹ rồi. Dưới lăng kính của Khối CSTO (Nga, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan và Tajikistan) thì Bắc Kinh như “Hồ Giả Hồ Uy” có nghĩa là “Cáo Mượn Oai Hùm” thật ra chỉ là “Chĩ Lão Hồ”, con cạp giấy. Còn đối với Âu Châu, nhất là Pháp Quốc, chỉ là “Hồ Đầu Xà Vĩ”, có nghĩa là chỉ nói bằng cái miệng cho giỏi, cho mạnh bạo tưởng như gan dạ lắm, nhưng khi đụng chuyện thì lại cụp đuôi thụt lại phía sau trốn biệt, tiếng bình dân của dân gian ta là “đầu voi đuôi chuột”. Vladimir Putin thì có gương mặt “Tiểu Diện Hồ” (Cạp Mặt Cười). Bè ngoài thon thót nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao. Còn bàn về chuyện Tổng Thống đang kiêm của nhà ta trong năm cạp này thì có rất nhiều chuyện “không giống ai” hết trơn. Các nhà điêu khắc hay hoạ sĩ tài dóm của giới truyền thông thổ tả của đảng Dân Chủ Mỹ đã đưa lên mạng internet toàn cầu nhiều hình ảnh của Sleep Joe như là “Hoạ Hồ Bất Thành Phản Loại Khuyển”! Vẽ cạp không giống cạp lại giống con chó vằn, trông không giống ai cả. Giới “Cuồng Trump” lợi dụng mấy bức hoạ Biden đang ngủ gật trên bàn, hoặc ăn nói lung tung quên trước quên sau bèn chế điều rằng “Biden làm việc vụng về, tính toán không khéo léo, không chu đáo làm cho sự việc trở nên trở trẽn, không đầu ra đầu cả...”. Nên dân gian có câu: “Dân rằng: lũ nó còn đây, Qua xem tướng bậu thơ ngậy đã đành. E khi Hoạ Hồ Bất Thành, Khi không mình lại xô mình xuống hang”.

**ĐỂ TÓM TẮT:** Nếu cho rằng Tàu cộng vẫn còn là một siêu cường, thì thế giới vẫn còn ở thế tam phân. Nếu cho rằng Tàu hiện nay là rỗng mắc cạn hay cạp xuống đồng bằng thì thế giới đã và đang đi vào thế lưỡng cực, thế lưỡng cực này khác ngày xưa vì lưỡng cực ngày xưa là sự xung đột giữa hai ý thức hệ Cộng Sản–Tu Bản, giữa Nga và Mỹ, ngày nay cộng sản Nga không còn nữa, không khí thù hận chiến tranh lạnh đã bị đẩy lùi vào dĩ vãng thay vào đó là hợp tác cùng nhau hướng thượng trong tinh thần công bằng hợp lý hợp pháp. Nếu chiến tranh có xảy ra thì chỉ dưới hình thức cục bộ mà các nước thế yếu lực kém gánh chịu. Thế lưỡng cực này chính là Mỹ và Nga. Nói tới Mỹ và Nga thì phải nói tới hai gương mặt “Tiểu Diện Hồ” của Putin và theo sự hiểu biết tướng số của xạo sự tôi thì Biden có gương mặt “Ngọa Hồ Tàng Long”. Như đã đề cập ở trên gương mặt của Putin được mô tả qua câu thơ Kiều khi nói về Hoạn Thư “Bè ngoài thon thót nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao”. Còn gương mặt của Cự Bẫy Đòn thì như con cạp ngồi đó mà có con rồng ẩn tàng sau lưng. Cho nên trong tuần vừa qua, báo chí quốc tế chú ý đến sự kiện ngày 20/01/2022 đánh dấu một năm sau khi Joe Biden lên làm tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Về chính sách ngoại giao của Biden, hãng thông tấn Al Jazeera nhận định “Biden nói như Obama nhưng lại bước đi giống Trump”. Một năm trước, Biden đã chỉ trích nặng nề các chính sách của Trump, nhưng cho đến nay, phần lớn các chính sách này vẫn giữ nguyên. Chính sách đối ngoại dành cho tầng lớp trung lưu của Biden hoá ra lại giống như của Trump: theo chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bảo hộ. Về đối ngoại, trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương (Âu Châu), Biden hứa sẽ đảo ngược “sự thờ ơ” của Trump đối với châu Âu và sự “thiếu tôn trọng” của Trump với Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng Biden lại tỏ ra xa cách với lục địa này và không đặt nặng vai trò của NATO trong việc khủng hoảng Ukraine, nói một cách khác, Biden nói một đằng mà làm có khác gì với

Trump đâu? Một động thái “bẽ bàng” khác mà chính quyền Biden đã làm trong năm qua, đó là lập liên minh tay ba AUKUS (Mỹ, Anh, Úc), dẫn đến việc phá vỡ hợp đồng Pháp cung cấp tàu ngầm cho Úc, trị giá 40 tỷ đô la. Bẽ bàng nhất là Bắc Kinh và Họ Tập, bẽ bàng đến nỗi cả lăm luôn, lập bập “bài ngở nó đòi cơ (thời cơ) ai ngờ nó đòi chuồn (chạy)”. Làm Tổng Thống Hoa Kỳ, một quốc gia hàng đầu thế giới tự do, có lẽ nào suốt tháng suốt năm loay hoay trong xó bếp để lo chuyện nội trợ, chuyện vaccine, chuyện thuế má, chuyện di dân, chuyện tội ác, chuyện bầu cử. Những chuyện đó là công việc của các chuyên gia nội các của Biden. Chuyện đối ngoại với cả thế giới mới là chuyện chính của một Tổng Thống Hoa Kỳ. Chính sách đối ngoại làm sao để luôn giữ Hoa Kỳ ở thế thượng phong thì mang biết bao nhiêu lợi ích cho nhân dân Hoa Kỳ, chuyện đối ngoại trọng yếu hơn, là chuyện sinh tử sống còn của Hoa Kỳ còn cực kỳ quan trọng hơn ba cái chuyện lẻ tẻ đó, có sao các cụ ông cụ bà gốc mít đặc nhà ta cứ phê bình chỉ trích đả kích Cụ Bảy Đòn hoài vậy. Những chuyện tối mật của an ninh quốc gia (National Top Secret), Tổng Thống Mỹ lại phải đi báo cáo với mấy Bà nghị gặt mấy Ông thượng gù, hay mấy cô mấy cậu ký giả phóng viên via hè để rồi sau đó tung hé cho cả thế giới biết à? Xin các Cụ Đại Bình Luận Đa tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam, nếu có quờn thì năm nay ở nhà đọc lại bài thơ “Hổ Nhớ Rừng” của Thế Lữ mà ngẫm lại thân phận của mình. Mong lắm thay!!!

Như đã nói, gương mặt của Bảy Đòn là “Ngọa Hổ Tàng Long”, ý muốn nói xác phàm là con cạp đang ngồi lim dim mắt đó, nhưng tướng tinh là con rồng ẩn, cho nên muốn phán xét Biden thì hãy nhớ câu “Họa Hổ Họa Bì Nan Họa Cốt. Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm”. Biết diện mạo tướng tá của Cụ Bảy, chứ làm sao biết “cái tâm” của Cụ đang toan tính chuyện ác hay thiện cho Tổ Quốc và Dân Tộc của Cụ. Hãy khoan phán xét Cụ Bảy cái đã, chỉ mới có năm đầu tiên mà Chú Ba Ve Chai đã “Long Du Thiển Thủy Tao Hà Hí. Hổ Lạc Bình Dương Bị Khuyển Khi”. Không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại “Trời” xui khiến nên chúng mình xa nhau...

Năm 2022 là năm Nhâm Dần, ván cờ của “Tiểu Diện Hổ” và “Ngọa Hổ Tàng Long” có mang lại Hắc Tuyên Phong hay không thì còn phải chờ. Riêng xạo sự tôi cảm thấy ngọn gió đó đã... hiu hiu!

Thân Kính Chúc Quý Niên Trưởng Và Các Bạn Một Ngày Mùa Đông Ấm Áp Và Bình An.

*Út Bạch Lan E22.*



---

*Nguồn: Internet eMail by **Tat Thang Vu** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Sáu, January 28, 2022  
Ban Kỹ Thuật Khoa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*